

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 03 và lần thứ 04-HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Thường trực HĐND huyện tổ chức buổi giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần 03 và lần thứ 04- HĐND huyện khóa XI đối với UBND huyện. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát để HĐND huyện xem xét, thảo luận và ra nghị quyết về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri, cụ thể như sau:

#### 1. Về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 03 HĐND huyện khóa XI

##### *Có 02 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm:*

- Kiến nghị của cử tri xã Quảng Phước: Đề nghị sớm khắc phục, sửa chữa các van đóng mở phai cống Bạch Đằng và Bàu Sâu nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2021-2022.

Do tính cấp thiết, UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp thay thế, sửa chữa van phai các cống: Phước Lý, Bàu Sâu, Bạch Đằng xã Quảng Phước và HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 04, với tổng mức đầu tư 404 triệu đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của dự án trước mắt phục vụ cho vụ sản xuất đông xuân 2022- 2023 và vụ nuôi trồng thủy sản 2023, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quảng Phước quản lý vận hành, phát huy có hiệu quả việc điều tiết ngăn mặn, giữ ngọt. Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thi công công trình: Nạo vét và gia cố các thủy đạo sau công thoát lũ kết hợp giao thông tổng mức đầu tư dự án 90 tỷ đồng (cống An Xuân, Hà Đò, Bạch Đằng, Mai Dương, Bàu Làng, Bàu Sâu và Quán Cửa).

- Kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện đề nghị sớm quy hoạch, xây dựng bãi rác tập trung chứa chất thải rắn, vật liệu xây dựng; đồng thời, có phương án xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện đã tiếp thu và chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu quy hoạch vị trí bãi tập kết rác thải xây dựng trên địa bàn huyện tại khu vực bãi chôn lấp rác sinh hoạt thuộc khu vực rú cát trang trại thôn Cỏ



Tháp, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền với diện tích 1,04 ha. Đồng thời, đã đầu tư xây dựng hoàn thành hạng mục: Hàng rào và đường vào khu bãi tập kết rác xây dựng tập trung, với tổng mức đầu tư 900 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình trạng các xe chở chất thải rắn, vật liệu xây dựng vẫn lén lút đổ ở các vị trí đất trống ở dọc đường tránh lũ, hoặc phía ngoài khu vực bãi tập kết; trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời, sớm xây dựng phương án để đưa vào quản lý, vận hành bãi tập kết rác thải có hiệu quả.

***Có 01 kiến nghị được tiếp thu, đang tiến hành giải quyết và đã đưa vào lộ trình thực hiện, cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đó là:***

*- Kiến nghị tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng cát nội đồng, vùng trang trại, bờ biển và tại các mỏ Titan sau khi khai thác, hoàn thổ bằng phương tiện xe công nông, máy kéo, xe ba gác, xe tự chế diển ra thường xuyên làm thiệt hại tài nguyên, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.*

Trong thời gian qua, mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến việc khai thác cát, sỏi trái phép trên vùng nội đồng, vùng trang trại, bờ biển và tại các mỏ Titan sau khi khai thác, hoàn thổ. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng có phương tiện vận chuyển cát ký cam kết không vi phạm, chính vì vậy tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn các xã đã thuyên giảm đáng kể. Thời gian tới, đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, tuần tra để ngăn chặn đồng thời kiến nghị với các ngành cấp trên nghiên cứu tìm giải pháp thay thế vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng tăng trên địa bàn.

***Có 01 kiến nghị đã tiếp thu, giải quyết một phần và đưa vào lộ trình thực hiện, cần có sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên, đó là:***

*- Kiến nghị của cử tri xã Quảng Vinh về việc đề nghị quan tâm đầu tư tuyến đường liên thôn nối từ thôn Thanh Cản - Trọng Đức đến vùng trang trại và khu nghĩa trang 02 xã Quảng Vinh, Quảng Phú nhằm đảm bảo giao thông, nhu cầu đi lại của người dân.*

Do tính cấp thiết để đảm bảo đi lại cho người dân, UBND huyện đã trình HĐND huyện xây dựng mới công lộ đường Nam Dương - Trang trại, xã Quảng Vinh, và đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 04, với tổng mức đầu tư 710 triệu đồng, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo lưu thông, đi lại của người dân. Ngoài ra, liên quan đến kiến nghị này, để đảm



bảo giao thông, nhu cầu đi lại của người dân; trong thời gian qua, UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Quảng Vinh phối hợp với các ngành chuyên môn khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường liên thôn nối thôn Thanh Càn - Trọng Đức đến vùng trang trại và khu nghỉ trang 02 xã Quảng Vinh, Quảng Phú, với tổng kinh phí dự kiến là 5,3 tỷ đồng.

## **2. Về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 04**

### ***Có 01 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm:***

- *Kiến nghị của cử tri thị trấn Sịa về tình trạng người dân lấn chiếm lộ giới xây dựng, xây dựng nhà ở không đúng khoảng lùi đã quy hoạch, coi nói tường rào ngày càng nhiều.*

Liên quan đến kiến nghị này, UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo giải quyết cơ bản dứt điểm ngay từ khi cấp giấy phép xây dựng. Do đó, trên địa bàn thị trấn Sịa không có trường hợp xây dựng lấn chiếm lộ giới cũng như khoản lùi đã quy hoạch. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng người dân lấn chiếm tận dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn xảy ra gây mất mỹ quan, trật tự đô thị. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành liên quan, UBND thị trấn thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, xử lý vi phạm.

***Có 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền được tiếp thu, đang tiến hành giải quyết và đã đưa vào lộ trình thực hiện, cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đó là:***

- *Kiến nghị của cử tri thị trấn Sịa đề nghị quan tâm chỉ đạo và có giải pháp kỹ thuật để khắc phục tình trạng ngập úng khu vực đường Nam Dương (trước Đèn tượng niệm Liệt sỹ huyện)*

Đối kiến nghị này, UBND huyện đã tiếp thu và đang chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát và đề xuất giải pháp xử lý ngập úng tại khu vực đường Nam Dương để đề xuất, trình HĐND huyện bổ sung vào kế hoạch đầu tư công của huyện. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện cần sớm đề xuất ưu tiên bổ sung đầu tư công để đầu tư.

- *Kiến nghị của cử tri thị trấn Sịa về việc đề nghị chỉnh trang đoạn đường ven sông Sịa từ cầu Đan Điền đến trạm bơm Tây Hưng.*

Thường trực HĐND huyện thống nhất với phương án giao trách nhiệm cho UBND thị trấn Sịa sử dụng nguồn lực của địa phương để đầu tư giải quyết kiến nghị này. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, thị trường bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng đang có dấu hiệu chững lại đã gây khó khăn cho nguồn thu ngân sách của địa phương, trong đó có thị trấn Sịa, nên việc cử tri đề nghị sớm chỉnh trang đoạn đường ven sông Sịa từ cầu Đan



Điền đến trạm bơm Tây Hưng trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Sịa sớm phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát, lập phương án chỉnh trang đoạn đường này để bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thị trấn Sịa.

***Có 03 kiến nghị đã tiếp thu, giải quyết một phần và đưa vào lộ trình thực hiện, cần có sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên, đó là:***

*- Kiến nghị UBND huyện cần quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường liên thôn, liên xã đã được đầu tư khá lâu, nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên đã xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.*

Liên quan đến kiến nghị này, hiện nay, theo quy định của ngành giao thông vận tải đã phân cấp quản lý các tuyến đường. Về cơ bản các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do cấp trên quản lý; các tuyến đường do huyện quản lý đã thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, đồng thời xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông,...nên cơ bản đảm bảo lưu thông thuận tiện. Riêng đối với các tuyến đường thôn, ngõ xóm theo phân cấp do UBND các xã, thị trấn quản lý. Tuy nhiên, phần lớn các tuyến này đã được đầu tư xây dựng từ lâu từ nguồn đóng góp của nhân dân, hỗ trợ của nhà nước,... hàng năm lại bị thiên tai lũ lụt nên ngày càng xuống cấp; trong khi đó nguồn kinh phí của các xã, thị trấn hàng năm cho việc duy tu, bảo dưỡng gặp khó khăn nên chưa được quan tâm đầu tư khắc phục, sửa chữa thường xuyên nên ngày càng xuống cấp. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện tranh thủ thêm các nguồn hỗ trợ của cấp trên để hỗ trợ cho các địa phương.

*- Kiến nghị của cử tri xã Quảng Thành: Sau khi Đập Thảo Long, Cổng Quán Cửa (Đê ECO) được đưa vào vận hành. Các cống kết hợp cầu An Thành và cống Quán Cửa (cũ) không còn chức năng ngăn mặn, khẩu độ nhỏ nên thoát lũ chậm. Đề nghị huyện đầu tư, tháo dỡ, mở rộng khẩu độ kết hợp kè chống sạt lở cửa sông để phát huy hiệu quả các dự án tiêu thoát lũ đang được đầu tư trên địa bàn.*

Kiến nghị này đã được UBND huyện tiếp thu, đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết. Đến nay, dự án Hệ thống thoát lũ hói Kim Đôi với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 102 tỷ đồng đã được triển khai thi công; trong đó, ưu tiên đầu tư trước hạng mục mở rộng cống kết hợp cầu Thanh Hà hiện có và phá dỡ cống Thanh Hà cũ, đồng thời, chỉnh trang, gia cố kè 2 bên bờ sông và hạng mục mở rộng cầu, khẩu độ cống Quán Cửa cũ để đảm bảo thoát lũ và đi lại của bà con nhân dân.



- Kiến nghị của cử tri xã Quảng Vinh: Sông Thanh Cản - Ô Sa thường xuyên bị bồi lấp và sạt lở, nhất là khu vực hạ lưu, đoạn từ cầu Máng thôn Nam Dương đến Chùa Phổ Lại, gây cản trở lưu thông dòng chảy và tiêu thoát lũ. Đề nghị huyện quan tâm nạo vét khơi thông dòng chảy và đầu tư, gia cố hệ thống kè.

Liên quan đến kiến nghị này, UBND huyện đã tổ chức khảo sát tình hình tại khu vực trên, trước mắt đã giao cho UBND xã Quảng Vinh tổ chức thực hiện việc vớt bèo và phát quang cây cối hai bên bờ sông để khơi thông dòng chảy. Ngoài ra, UBND huyện đã lập Tờ trình và đề xuất UBND tỉnh đầu tư dự án Hệ thống thoát lũ huyện Quảng Điền (trong đó có dự án: Khơi thông hói Nam Thanh Đông: mở thêm nhánh thoát nôi từ hói Chợ Nang tại trạm bơm Bắc Vinh về đến đầu hói Nam Thanh Đông với chiều dài khoảng 1,5km) với nhiệm vụ đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, chống ngập úng dài ngày, trong dự án có hạng mục: Chỉnh trang nạo vét gia cố hói Chợ Nang.

***Có 03 kiến nghị đã được tiếp thu giải quyết, hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện:***

- Kiến nghị của cử tri trên toàn huyện đề nghị xử lý tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải trọng diển ra thường xuyên, phổ biến, gây hư hỏng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Mặc dù trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện triển khai nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như: tuần tra, kiểm soát; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện chấp hành việc sử dụng đúng với thiết kế của xe, cắt hạ đối với các trường hợp vi phạm coi nới thùng xe... Tuy nhiên, liên quan đến nội dung này trong thời gian tới đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo và có giải pháp có quyết liệt hơn để ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với các trường hợp xe quá khổ, quá tải trọng vận chuyển vật liệu lưu thông trên địa bàn.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Sịa về việc nghị UBND huyện trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lộ giới Tỉnh lộ 4 cũ (đường Tam Giang) từ 32m xuống còn 16m, nhằm tạo điều kiện để nhân dân sửa chữa và xây dựng nhà ở.

Đối với kiến nghị này, UBND huyện tiếp thu và đã chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với UBND thị trấn Sịa và UBND xã Quảng Thọ kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh một số tuyến trên Tỉnh lộ 4 đi qua địa bàn huyện (trong đó, có đường Tam Giang, thị trấn Sịa). Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện sớm làm việc với các sở, ngành liên quan cấp tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.



- Kiến nghị của cử tri xã Quảng Lợi đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hạ tầng và có kế hoạch để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khu vực Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan

Đối với nhóm kiến nghị này, mặc dù trong thời gian qua, UBND huyện đã tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khu vực Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, du lịch và trải nghiệm. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của các công trình, dự án đã được đầu tư trong thời gian qua, và các công trình tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND xã Quảng Lợi tiếp tục thực hiện tốt việc công tác quản lý hoạt động du lịch ở khu vực Ngư Mỹ Thạnh, nhất là du lịch bằng thuyền, đò trên phá. Đồng thời hướng dẫn HTX du lịch cộng đồng Tam Giang vận động bà con xã viên có phương án đóng mới các tàu và đăng ký, đăng kiểm ổn định để hoạt động an toàn và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 03 và lần thứ 04-HĐND huyện khóa XI. Thường trực HĐND báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP+CVHĐ;
- Lưu: VT. *ml*

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Lượng**